



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ที่ 43/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์และบุคลากร

ผู้เกษียณอายุการทำงาน ปี พ.ศ. 2564

เพื่อให้การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์และบุคลากรที่จะเกษียณอายุการทำงาน ปี พ.ศ.2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควร แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ดังต่อไปนี้

กรรมการอำนวยการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองคณบดีคณะครุศาสตร์	(อาจารย์พรพรหม	ชัยฉัตรพรสุข)	ประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	อุดมั่ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.ภัทรภร	เจนสุทธิเวชกุล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.กวรรณ	แสงตระกูล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์ศยามล	นามสุบิน)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์สุมิตรา	คุณวัฒน์บัณฑิต)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์สุพิสณฑ์	ฝึกฝน)	กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์กมลชนก	สกนธวัฒน์)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการฝ่ายพิธีการ

อาจารย์สุมิตรา	คุณวัฒน์บัณฑิต	หัวหน้า
อาจารย์นาทพงศ์	หนูสวัสดิ์	กรรมการ
อาจารย์มณีการ์	ชูทอง	กรรมการ
อาจารย์ณัฐริญา	ชินะพัฒน์วงศ์	กรรมการ

กรรมการฝ่ายนำเสนอข้อมูลคณาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุการทำงานและดูแลการจัดงานระบบออนไลน์

อาจารย์กมลชนก	สกนธวัฒน์	หัวหน้า
อาจารย์นพร	สุรนาคะพันธุ์	กรรมการ
อาจารย์อนุรักษ์	อินโองการ	กรรมการ
อาจารย์เขตโสภณ	โพธิ์ศรี	กรรมการ
อาจารย์พริ้วฝน	เทียนศรี	กรรมการ
อาจารย์วิทยานนท์	ชาวสังข์	กรรมการ
นายพิเชษฐ์	ล้ำมกิจจา	กรรมการ
นางสาวสุรัตน์	ไชยพัฒน์	กรรมการ
นายสังวาลย์	บุตรกันหา	กรรมการ

กรรมการฝ่ายดนตรีและการแสดง

อาจารย์สุพิสณฑ์	ฝึกฝน	หัวหน้า
อาจารย์สุปัทม์	แก้วกุลวณิชย์	กรรมการ
อาจารย์จตุติมาพร	เผ่าจินดา	กรรมการ
อาจารย์กชกร	เทศมยา	กรรมการ

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึกงานเกษียณ

อาจารย์สุพิศันท์	ฝึกฝน	หัวหน้า
อาจารย์กมลชนก	สกนธวัฒน์	กรรมการ
อาจารย์สุธิดา	ศรีจันทร์	กรรมการ
อาจารย์นาทพงศ์	หนูสวัสดิ์	กรรมการ
นางสาวณัฐฐา	แก่นประกอบ	กรรมการ
นายนิพนธ์	รักประทานพร	กรรมการ
นางสาวสุรัตน์	ไชยพัฒน์	กรรมการ

กรรมการฝ่ายจัดเตรียมและจัดส่งของที่ระลึก

นางสาวมณีรัตน์	ศิลาชัยศรี	หัวหน้า
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพัชร	ตาคำ	กรรมการ

กรรมการฝ่ายการเงิน

นางสัททยา	ภาวะนิต	หัวหน้า
นางสาวอาภัสรา	จันทร์ดี	กรรมการ

กรรมการฝ่ายประเมินผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานต์เลิศ	กรรมการ
นายกมลภพ	เจนสุทธิเวชกุล	กรรมการ

กรรมการฝ่ายธุรการ

นายโชคชัย	ชลันธร	หัวหน้า
นางรำไพโร	ทองคำ	กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564

พรพรม ชัยฉัตรพรสุข

(อาจารย์พรพรม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
และรองคณบดีคณะครุศาสตร์